



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Health Office

สรุปการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๔๗/ ๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

นายณรงค์ ถวิลวิสาร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

มติที่ประชุม PHEOC จังหวัด

ประเด็น/ ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑.ทุกจังหวัดทำข้อมูลรายวันว่ามีเป้าหมายการฉีดผู้สูงอายุ และกลุ่ม ๖๐๘ จำนวนกี่คน และได้ฉีดจำนวนกี่คน และมีจำนวนผู้มาฉีดวัคซีนทั้งหมดกี่คน	- กลุ่มภารกิจ SAT(ครต.) รับทราบและปฏิบัติ
๒.ให้แต่ละจังหวัดควบคุมการลงทะเบียนยา Favipiravir ของโรงพยาบาลทุกแห่งด้วย	- กลุ่มภารกิจ Logistic รับทราบและปฏิบัติ
๓.ให้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างโรงงานที่ผ่านและไม่ผ่าน Thai Stop COVID Plus ว่าสถานประกอบการสามารถฟื้นตัวได้อย่างไร และสามารถเปิดทำการได้ภายในระยะเวลากี่วัน	- กลุ่มภารกิจ SATและ Operat รับทราบและ ปฏิบัติ
๔.โรงงานและตลาดคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยอะไร เช่น โรงงานขาดความรู้ มาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆ โรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนมากกว่า 200คนขึ้นไปควรมีแผนการจัดการอย่างไร เช่น ควรทำBubble & Seal เป็นต้น	-กลุ่มภารกิจSAT รับทราบ และปฏิบัติ
๘.ให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมทางไกล การบริหารจัดการระบบรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในวันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ -เสนอวันทวิคูณให้บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด -การบริหารวัคซีนในเขต ผ่าน ศบค.แล้ว โดยมอบ ผตร.เขตเป็นผู้บริหารจัดการวัคซีน -อกพ.อนุมัติบรรจุข้าราชการโควิดอีกรอบ โดยได้มีหนังสือถึงทุกจังหวัดแล้วเพื่อสอบถามข้อมูลการจ้างงานทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ทุกวุฒิการศึกษา เพื่อเสนอ กพ.พิจารณาต่อไป - จังหวัดใดขาดยาฟ้าวิราเวียร์หรือมีความต้องการเพิ่มให้แจ้งจำนวนความต้องการได้ - พนักงานราชการ สธ.ขอประมาณ ๕,๐๐๐ อัตรา เป็นแพทย์ พยาบาล นักรักษาการสาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ซึ่งการจ้างงานสามารถจ้างข้าราชการที่เกษียณแล้วได้โดยมีอายุการจ้างงาน ๑ ปี -ความต้องการฉีด Pfizer ต้องจัดการฉีดเข็ม๓ ก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนหากต้องการ ๒ เข็ม ให้เป็นความสำคัญลำดับต่อไป สำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ฝึกงานต่างจังหวัด ให้โรงพยาบาลสถานที่ฝึกดำเนินการฉีดวัคซีนให้ด้วย	-ทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบ และปฏิบัติ

ประเด็น/ ข้อเสนอ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
<p>-เน้นย้ำ จ.พระนครศรีอยุธยาเร่งรัดฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้มากที่สุดตามเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>-นศพ.ที่ขึ้นชั้นคลินิกฝึกโรงพยาบาลใดให้ฉีดที่โรงพยาบาลนั้นไม่ต้องเดินทางกลับไปภูมิลำเนาหรือสถาบัน</p>	<p>-ทุกกลุ่มภารกิจรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>

ปิดการประชุม ๑๖.๓๐ น.

นางสาวเสาวนีย์ ประลองกิจ สรุประเด็นจากการประชุม
นางพิมพ์พร เชื้อบางแก้ว ตรวจสอบสรุปจากการประชุม